




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

30 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เตรียมเสนอแนวทางใช้คลังข้อมูลสุขภาพและมาตรฐานกลางข้อมูลสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., acnews, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า สร.เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัล เพื่อให้มีคลังข้อมูลสุขภาพกลางที่มีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกกระทรวง เป็นคลังข้อมูลสุขภาพชาติ โดยแต่งตั้งคกก.ธรรมาภิบาลข้อมูลสุขภาพ สร. เพื่อสร้างความร่วมมือหน่วยงานในกระทรวง ให้มีการจัดการข้อมูลสุขภาพตามวงจรชีวิต ยึดหลักสากล ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพของสร. ผ่านระบบ Health data center (HDC) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำนโยบายสาธารณสุข การแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ รองรับการให้บริการแก่ประชาชน และ 2.มาตรฐานกลางข้อมูลสุขภาพของกระทรวง เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเกิดประโยชน์ ข้อมูลมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงเตรียมเสนอต่อ คกก.เฉพาะด้านสุขภาพดิจิทัลระดับชาติ เพื่อออกระเบียบวิธีปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีมาตรฐานในการเชื่อมโยงร่วมกัน</p>	
<p>เตือนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี สร.ออกมาเตือนถึงโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ทำให้มีการวิเคราะห์จะมีการระบาดเหมือนโรคไข้เลือดออกหรือไม่ ว่า จำนวนเคสผู้ป่วยซิกาเพิ่มขึ้น แต่ระบาดหรือไม่แล้วแต่ตีความ แต่ภาพรวมคือ เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้ ผู้ป่วยขณะนี้อยู่ในระดับหลักร้อย สถานการณ์ยังไม่ได้รุนแรงมาก ซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย น้อยกว่าไข้เลือดออกมาก ทั้งนี้ ความคืบหน้าของการทำหมันยุงลาย ทั้งปล่อยยุงไปทำหมัน ปล่อยยุงไปฉายรังสี ทั้งปล่อยยุงตัวผู้ไปผสมตัวเมียแล้วเป็นหมัน พบว่าได้ผลแบบหนึ่ง แต่อยู่ในขั้นการทดลองวิจัยในภาคสนาม ยังไม่สามารถมาใช้โดยทั่วไปได้ และอีกที่หลายคนเป็นห่วง คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>แนะนำปชช.เตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยใช้สมุนไพร ตำรับยาไทย เมนูอาหารปรับสมดุลร่างกาย ป้องกันตัวรักษาโรคจากสถานการณ์ดังกล่าว</p>	
<p>เตรียมผลักดันจ.อุดรธานีสู่เมืองสร้างสรรค์อาหารโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ สสส. ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี จัดอบรมหลักสูตรโภชนศาสตร์ในภูมิภาคไทย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร 220 ราย ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุมสยามมณฑลตรา 1 โรงแรม สยามแกรนด์ จ.อุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงต้องการให้จ.อุดรฯ เป็นเมืองที่ 6 ของไทยที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหารเช่นเดียวกับที่จ.เพชรบุรี จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ จ.สุโขทัย และกรุงเทพฯ พร้อมแนะนำประชาชนทานอาหารให้เหมาะกับธาตุ เวลา และอากาศ โดยคำนึงถึงสรรพคุณ สรรพรสของอาหาร ให้เหมาะกับอาการและโรคที่เป็น หลีกเลี่ยงอาหารแสลงต่างๆ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สธ.สั่งการเพิ่มความช่วยเหลือรพ.โคกเจริญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., อปท. นิวส์, มุมข่าว, pantip, ch3plus, mono29, ch7, najanews, thaipbs,)</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 4 เผย กรณี รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เกิดวิกฤตเหลือแพทย์ 1 คน ต้องดูแลประชาชนกว่า 2.4 หมื่นคน ว่า รพ.โคกเจริญ มีแพทย์ประจำ 3 คน และมี ผอ.รพ. แต่ช่วงที่ผ่านมาแพทย์ 2 คน ได้ทำเรื่องลาออกจากราชการ มีผลในเดือน ส.ค.นี้ ทำให้มีแพทย์ประจำเหลือ 1 คน แต่ตามนโยบายของ สธ.ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้เหลือแพทย์เพียง 1 คนใน รพ. แล้วต้องออกตรวจและอยู่เวรเพียงคนเดียว ซึ่งตามหลักปฏิบัติ นพ.สสจ.ต้องบริหารทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ หมุนเวียนกันออกตรวจและอยู่เวรจนกว่าจะมีการจัดสรรบุคลากรรอบใหม่ ซึ่งต้องดูความเหมาะสมในการเดินทางด้วยเพราะแต่ละอำเภอมีระยะห่างกันค่อนข้างมาก ทั้งนี้ การหมุนเวียนแพทย์มาช่วยงาน 2 คน จะมาช่วยตรวจรักษาและอยู่เวรด้วย จึงสามารถให้บริการอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ตามปกติ ไม่กระทบต่อการบริการประชาชน</p> <p>-รพ.โคกเจริญ โปสตัดชี้แจงว่า เหตุการณ์ที่ รพ.โคกเจริญ ขาดแคลนแพทย์ เนื่องจากมีแพทย์ไปศึกษาต่อและลาออก ซึ่ง สสจ.ลพบุรีและรพ.โคกเจริญได้แก้ไขปัญหาโดยหมุนเวียนแพทย์จาก รพ. อื่น ๆ ออกตรวจให้บริการ ดังนี้ 1.จัดให้มีแพทย์ หมุนเวียนประจำรพ. วันละ 2 คน 2.จัดแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอกวันละ 2 คนทุกวัน 3.มีแพทย์อยู่เวรตามปกติทุกวัน และ 4. จะจัดสรรแพทย์เพิ่มให้กับ รพ.โคกเจริญ ในลำดับต่อไป ดังนั้น ประชาชนสามารถเข้ารับบริการ รพ.โคกเจริญได้ตามปกติ</p>	
<p>เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรงเก็บดอกไม้พระเบ็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, isranews, newtv, ch3plus, TNN, ch7, mono29, headtopics, nationtv, sondhitalk)</p> <p>-นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สสจ.นราธิวาส เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรงเก็บดอกไม้พระเบ็ด โดยรพ.สุโขทัย-ลก เป็น รพ.หลักรับผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา รวมถึงมอบหมาย รพ.ใกล้เคียงเตรียมเตียงรองรับผู้ประสบภัย 143 เตียง และนำรถพยาบาลมาลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่สาหัสกระจายไปรักษาตัวที่ รพ.ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และรพ.นราธิวาสราชชนครินทร์ เตรียมรับผู้ได้รับบาดเจ็บในรายที่สาหัส รวมทั้งส่ง จนท. เข้าสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องทางการแพทย์และจำนวนเลือดสำรอง พร้อมเตรียมส่งทีมสุขภาพจิตเข้าไปฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ ขณะที่สสอ.สุโขทัย-ลก ส่ง จนท.เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุ โดยล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิต 10 ราย ผู้บาดเจ็บ 118 ราย บ้านเรือนเสียหาย 200 หลังคาเรือน</p>	
<p>แก้ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>-นายวสันต์ ภัยหลิกสิทธิ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยว่า กสม. ได้รับร้องเรียนกรณีการเสนอข่าวความรุนแรงในครอบครัวหลายกรณี โดยขอให้ กสม. มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2566 มีมติให้มีข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สธ. ดังนี้ 1.ให้ สธ. พม. และมท. ร่วมกันพัฒนาระบบงานและปรับปรุงฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และ 2.ให้ สธ.ดำเนินการพัฒนาระบบงานและการบริการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และจัดเก็บข้อมูลหลักฐานทางการแพทย์ พร้อมประวัติของผู้ป่วยกรณีสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้ครบถ้วน เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข</p>	
<p>กรม.ประกาศให้วันที่ 31 ก.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย</p> <p>-คุณน้ำนิ่ง เขียนจดหมายแสดงความเห็น กรณี กรม.ประกาศให้วันที่ 31 ก.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ ว่า ถ้าอยากให้หยุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ควรประกาศกระชั้นชิดเกินไป ที่น่าจะดี คือ รพ.ของรัฐ เพราะมีทั้งคนไข้ที่หมอนัด และคนไข้ที่ต้องผ่าตัด สุดท้าย สธ.ต้องออกมาประกาศให้แต่ละรพ.พิจารณาความเหมาะสมว่าเปิดให้บริการหรือปิด และผู้ที่มาทำงานต้องได้รับโอที</p>	